

Số: 56 /BC-UBND

Vĩnh Thuận, ngày 05 tháng 6 năm 2019

**BÁO CÁO**

**Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy  
HĐND huyện khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021**

Căn cứ Báo cáo số 02/BC-HĐND, ngày 16 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thuận về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ bảy, Hội đồng nhân dân huyện khóa X. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận báo cáo kết quả trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị như sau:

*1. Cử tri thị trấn Vĩnh Thuận đề nghị UBND huyện chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ tuyến đường giao thông WB từ Quốc lộ 63 đến Họng Chàng Bè (thuộc khu phố Vĩnh Phước 2) để phục vụ cho việc đi lại của người dân. Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:*

Công trình đường đến trung tâm xã Vĩnh Bình Nam kéo dài đến xã Vĩnh Bình Bắc, được triển khai thi công vào năm 2016 (theo Quyết định số 2923/QĐ-UBND ngày 27/11/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang), công trình có chiều dài 15.945m, mặt đường rộng 2.5m. Riêng đoạn qua địa phận thị trấn từ Họng Chàng Bè đến tiếp giáp Quốc lộ 63 dài khoảng 01km, được UBND tỉnh điều chỉnh mở rộng mặt đường từ 2,5m lên 5,0 m. Hiện đoạn này mới được triển khai bơm cát làm nền hạ được một đoạn, tiến độ thi công còn chậm, do vướng mặt bằng liên quan đến nhà của 15 hộ dân sống trên tuyến. Công tác giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn, do kinh phí bồi hoàn giải phóng mặt bằng cho dự án không có, do vậy tiến độ thi công đoạn này còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ của dự án, Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục chỉ đạo Ủy ban thị trấn Vĩnh Thuận phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án tích cực tuyên truyền vận động các hộ dân nói trên tự tháo dỡ sớm giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

*2. Cử tri thị trấn Vĩnh Thuận đề nghị UBND huyện chỉ đạo Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho nạo vét cống Trần Ngọc, thuộc khu phố Vĩnh Đông 1 để thoát nước, vì hiện nay nước ngập úng gây khó khăn trong sinh hoạt của người dân. Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời như sau:*

Ủy ban đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT tiến hành khảo sát, qua khảo sát thực tế, cống thoát nước cấp nhà ông Trần Ngọc thuộc khu phố Vĩnh Đông 1, trước đây là loại cống tròn đặt qua lộ để thoát nước phục vụ dân sinh cho một số ít hộ dân sinh sống gần cống. Sau khi tuyến lộ từ cầu sắt huyện đến xã Phong Đông được đầu tư nâng cấp láng nhựa vào năm 2009, cùng với những năm gần đây người dân có diện tích đất phía sau đã chuyển đổi sang nuôi tôm, các bờ

vuông bao được đào đắp khép kín, làm cho khu vực này ngập úng cục bộ vào mùa mưa.

Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến cử tri, hiện nay huyện chưa có vốn để bố trí đầu tư. Trước mắt, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn cùng nhân dân khu vực trên tìm giải pháp thoát nước cục bộ, huyện xem xét bố trí xây dựng hệ thống cống thoát nước khi có vốn đầu tư nâng cấp đô thị thị trấn.

**3. Cử tri xã Vĩnh Phong kiến nghị kéo điện vùng lồm gồm các tuyến:** Đường kinh Ruột xã (tổ 6, ấp Cảnh Đèn 2) chiều dài khoảng 1.800m; Đường kinh một Hạng (tổ 6, ấp Cảnh Đèn 2) có chiều dài khoảng 1.500m; Đường kinh lầu (tổ 4, ấp Thị Mỹ) có chiều dài khoảng 1.000m. Nội dung này, qua làm việc Điện lực huyện, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau:

- Tuyến đường Kinh Ruột Xã, Kinh Một Hạng đã được Điện lực Vĩnh Thuận đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2020-2025.

- Tuyến đường Kinh Lầu (tổ 4, ấp Thị Mỹ) đã được Điện Lực Vĩnh Thuận đưa vào kế hoạch phát triển lưới điện vùng lồm năm 2019 bằng nguồn vốn ứng của UBND tỉnh Kiên Giang.

**4. Cử tri xã Vĩnh Phong, xã Bình Minh phản ánh nhiều hộ dân tổ 6, ấp Ruộng Sạ 1, ấp Cái Nứa kéo điện chia hơi không đảm bảo an toàn cho người dân khi đi lại; cử tri ấp Thị Mỹ, xã Vĩnh Phong phản ánh dây chằng cột điện gần trụ sở ấp quá thấp và gần lộ đề nghị điện lực khảo sát cho dời sang nơi khác.** Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành và xã liên quan phối hợp với Điện lực Vĩnh Thuận khảo sát và có ý kiến trả lời như sau:

- Việc sử dụng điện chia hơi: Điện lực Vĩnh Thuận đã làm việc với các hộ dân và đề nghị các hộ sử dụng điện chia hơi tự đầu tư đổ cột bê tông và tự dựng chắc chắn; loại dây dẫn điện phải được mắc trên sứ đỡ để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện hiện nay (các hộ trên đồng tình và thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan Điện lực).

- Việc dây chằng cột điện gần trụ sở ấp Thị Mỹ: Điện lực Vĩnh Thuận đã thực hiện tháo gỡ, di dời xong, không ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân.

**5. Cử tri xã Phong Đông đề nghị kéo điện vùng lồm tuyến đường bờ bao thuộc tổ 5, ấp Ruộng Sạ 2, chiều dài khoảng 1.800m, có 20 hộ dân sinh sống.** Nội dung này, qua làm việc Điện lực huyện, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau

Việc đầu tư phát triển hệ thống lưới điện là nhu cầu cần thiết để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, nguồn vốn đầu tư của ngành điện hàng năm còn hạn chế. Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận sẽ tranh thủ với Sở Công thương đưa vào kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện trên tuyến này và một số tuyến còn lại trên địa bàn huyện trong thời gian tới.



**6. Cử tri xã Vĩnh Bình Nam đề nghị nhà nước quan tâm sớm kéo điện tuyến Kênh Tắc, tổ 1 ấp Bình Phong và tổ nhân dân tự quản số 1, 2 Bờ Xáng ấp Bình Phong.** Nội dung này, qua làm việc Điện lực huyện trả lời cử tri như sau:

Qua khảo sát thực tế, tuyến đường Kênh Tắc đã có lưới điện hạ thế để cấp điện cho người dân trong khu vực, các hộ dân tại tổ 1 ấp Bình Phong đã có điện để sử dụng. Riêng tại tổ NDTQ số 1, 2 Bờ Xáng ấp Bình Phong, người dân tại khu vực này cũng đã có điện sử dụng (điện kế được gắn tại cột điện và dây dẫn được người dân tự kéo về nhà để sử dụng), tuy nhiên do khoảng cách cấp điện dài, dân cư sống thưa thớt, không đạt tiêu chí về suất đầu tư, trong khi nguồn vốn để phát triển lưới điện hàng năm rất ít (khoảng từ 3 tỷ đến 5 tỷ), nên Điện lực Vĩnh Thuận sẽ lập kế hoạch và đưa vào công trình đầu tư xây dựng lưới điện cho những năm tiếp theo hoặc những dự án có nguồn vốn đầu tư từ Trung ương. Trong thời gian tới Điện lực Vĩnh Thuận sẽ phối hợp với xã hướng dẫn kỹ thuật cho người dân thực hiện sửa chữa lại hệ thống dây dẫn và cột do người dân tự kéo để đảm bảo sử dụng điện an toàn.

**7. Cử tri xã Vĩnh Bình Bắc đề nghị làm bờ kè khoảng 200m (đoạn Cầu 6 Á đến kênh Xáng Giữa thuộc tổ 78-83 ấp Ba Đình); bắc cầu đầu kênh xáng 1 thuộc tổ 83, ấp Ba Đình qua Nước Cháy.** Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau

- Hiện tại nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, nên chưa thể đầu tư làm bờ kè và đường kênh Xáng Giữa bờ bắc theo phản ánh cử tri, Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ xem xét nguồn vốn để đầu tư vào thời gian tới. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Bắc vận động nhân dân dùng vật liệu có sẵn như: cây, lá, tạm thời gia cố để chống sạt lở đoạn Cầu 6 Á đến kênh Xáng Giữa.

**8. Cử tri xã Vĩnh Bình Nam đề nghị hỗ trợ vốn xây dựng bờ kè tuyến lộ Bờ Xáng từ tổ 1 đến tổ 8 ấp Bình Phong, hiện nay có nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng vì tuyến này có rất nhiều hộ nghèo không có khả năng để vận động.** Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau

- Hiện tại nguồn ngân sách huyện còn khó khăn, nên chưa thể đầu tư xây dựng bờ kè tuyến lộ Bờ Xáng theo phản ánh cử tri, Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận ý kiến cử tri và sẽ xem xét bố trí vốn đầu tư vào thời gian tới. Trước mắt, đề nghị Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình Nam vận động nhân dân dùng vật liệu có sẵn như: cây, lá, tạm thời gia cố để chống sạt. Khi có kinh phí huyện sẽ xây dựng bờ kè kiên cố.

**9. Cử tri thị trấn phản ánh hiện nay có 2 con đò đưa người qua sông ở tổ 21 và tổ 42, khu phố Vĩnh Đông 2 không đảm bảo an toàn.** Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau

Bến đò khách ngang sông tại tổ 21 và tổ 42 khu phố Vĩnh Đông 2 không có quy hoạch bến khách ngang sông; qua kiểm tra của Đội Thanh tra Giao thông bến này hoạt động không phép, thanh tra giao thông nhiều lần lập Biên bản nhắc nhở đình chỉ hoạt động, khi đoàn kiểm tra đến thì phương ngưng hoạt động, khi

đoàn rời đi thì phương tiện lại hoạt động trở lại. Để chấm dứt hoạt động của 2 bến đò trên, vừa qua Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban thị trấn Vĩnh Thuận phối hợp cùng các ngành chức năng kiên quyết dẹp bỏ 02 bến đò trên khi chưa được cấp phép, tránh để xảy ra các trường hợp đáng tiếc về tai nạn giao thông thủy trên địa bàn.

**10.** *Cử tri thị trấn phản ánh hiện nay nhiều hộ mua bán thịt trâu, bò không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đề nghị các ngành chức năng huyện cần tiến hành kiểm tra và có biện pháp xử lý.* Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau

Nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, hàng năm Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng huyện thành lập nhiều Đoàn kiểm tra và tiến hành kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện, nhất là tập trung vào các hộ kinh doanh mua bán thịt trâu, bò trên địa bàn thị trấn. Qua kiểm tra hầu hết các hộ kinh doanh mua bán thịt trâu, bò đều có chứng minh giấy kiểm dịch và khai báo nguồn gốc rõ ràng theo quy định. Thời gian tới, Ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo Phòng NN-PTNT phối hợp với các cơ quan chuyên môn huyện và kết hợp ngành chức năng của tỉnh tăng cường các giải pháp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kể cả các hộ kinh doanh thịt trâu, bò để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hộ mua bán thịt trâu, bò không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng.

**11.** *Cử tri xã Bình Minh phản ánh nhiều hộ dân bán thuốc uống (thuốc tây) cho người dân không có chứng chỉ hành nghề.* Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau:

Theo báo cáo ngành chuyên môn, hiện xã Bình Minh có 08 cơ sở hành nghề dược (trong đó có 07 quầy thuốc và 01 Đại lý thuốc) các cơ sở đều có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và người phụ trách có bằng cấp chuyên môn và chứng chỉ hành nghề đúng theo quy định. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân; năm 2018, UBND huyện có thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, trong đó có 08 cơ sở xã Bình Minh, qua kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm về chứng chỉ hành nghề. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo ngành chuyên môn huyện tăng cường công tác thanh kiểm tra, để kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Khi phát hiện những trường hợp bán thuốc tây không có chứng chỉ hành nghề, đề nghị cử tri phản ánh cụ thể địa điểm, tên cơ sở hoặc hộ dân về Văn phòng HĐND và UBND, số điện thoại: 02973 829 022 để xử lý kịp thời.

**12.** *Cử tri xã Vĩnh Bình Bắc đề nghị gắn thêm cùm loa tổ 97, ấp Ba Đình để bà con nghe tin tức.* Nội dung này, Ủy ban nhân dân huyện trả lời cử tri như sau

Thời gian qua, UBND huyện đầu tư trang bị hệ thống loa truyền thanh không dây mắc ở trung tâm các xã, thị trấn và tất cả 54/54 ấp, khu phố trên địa



bàn huyện với 106 điểm có 212 loa, để kịp thời giúp cho nhân dân trong huyện nắm bắt được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương.

Tuy nhiên, do địa bàn huyện rộng, dân cư sống thưa thớt không tập trung, nhu cầu cần nắm bắt thông tin của bà con nhân dân rất lớn, nhưng do ngân sách huyện còn khó khăn chưa thể đáp ứng cùng lúc nhu cầu của nhân dân. Ý kiến đề xuất của cử tri Ủy ban nhân dân huyện xin ghi nhận và từng bước sẽ đầu tư mua sắm gắn thêm các cụm loa kịp thời đáp ứng nhu cầu của bà con cử tri.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân và cử tri trong huyện biết. / *lu*

**Nơi nhận:**

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- LĐVP+CVNC;
- Website Vĩnh Thuận;
- HĐND, UBND xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Huỳnh Xuân Luật**